



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขที่รับ 54396
วันที่ 29 ก.ย. 2552
เวลา.....

ที่ ลพ 0037.2/9139

ศาลากลางจังหวัดลำพูน

ถนนเชียงใหม่-ลำพูน กม. 51000 กิ่งก้องถิ่น

22 กันยายน 2552

เลขที่รับ 017553

วันที่ 29 ก.ย. 52

จังหวัดลำพูน

เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล จังหวัดลำพูน

เรียน ประธานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล

อ้างถึง หนังสือจังหวัดลำพูน ที่ ลพ 0037.2/ 8272 ลงวันที่ 1 กันยายน 2552

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศ ก.ท.จ.ลำพูน ลงวันที่ กันยายน 2552

สมบ.สน.บค.
เลขที่รับ 1810
วันที่ 29 ก.ย. 2552
จำนวน 1 ชุด
เวลา.....

ตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน (ก.ท.จ.ลำพูน) ได้ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) และกำหนดวันสอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 - 13 กันยายน 2552 นั้น

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูนได้รวมคะแนนผลการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล จังหวัดลำพูน ลงวันที่ กันยายน 2552 มาเพื่อขอความร่วมมือปิดประกาศ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครสอบแข่งขันทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.thailocaladmin.go.th/province/lpn หรือ www.lumphun.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายติเรก กษ ภณก้องกสิข)

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

29/09/52.

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
โทร./โทรสาร 0-5356-1542
www.thailocaladmin.go.th/province/lpn



ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน
เรื่อง ชื่นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล จังหวัดลำพูน

ตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูนได้ดำเนินการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) และสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3 จำนวน 39 ตำแหน่ง แล้ว นั้น

บัดนี้ การสอบแข่งขันได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศชื่นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 39 ตำแหน่ง โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้แนบท้ายประกาศฉบับนี้

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน จึงกำหนดเงื่อนไขการชื่นบัญชีผู้สอบแข่งขันและบรรจุแต่งตั้ง ดังนี้

1. บัญชีผู้สอบแข่งขันให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศชื่นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ชื่นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้ง หรือได้มีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ภายในกำหนด 2 ปี ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ และต่อมาบัญชีได้ครบระยะเวลาที่ระบุ หรือก่อนมีการประกาศชื่นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ ให้ถือว่าผู้นั้นยังมีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้ง แต่ทั้งนี้ผู้นั้นจะต้องไปรายงานตัวต่อเทศบาลที่จะบรรจุแต่งตั้งไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบตามที่ประกาศ หรือวันที่ประกาศชื่นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ แล้วแต่กรณี

2. คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เป็นเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และมีอำนาจพิจารณาอนุญาตให้เทศบาลอื่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือส่วนราชการอื่นภายในจังหวัด ที่ประสงค์จะขอใช้บัญชีสอบแข่งขันดังกล่าว สามารถใช้บัญชีเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือตำแหน่งอื่นที่กำหนดคุณสมบัติตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงกันกับคุณสมบัติที่ผู้นั้นนำมาสมัครสอบแข่งขัน แต่ต้องเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด โดยต้องเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

3. ผู้ใดได้รับการชื่นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการชื่นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ

(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้

(2) ผู้นั้น...

(2) ผู้ยื่นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ภายในเวลาที่คณะกรรมการ พนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูนกำหนด โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบกำหนดเวลาด่วนหน้า ไม่น้อยกว่า 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ทำการไปรษณีย์รับลงทะเบียน

(3) ผู้ยื่นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่บรรจุและแต่งตั้ง ในตำแหน่งที่สอบได้

(4) ผู้ยื่นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอน แต่ส่วนราชการที่จะบรรจุไม่รับโอน และได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้ยื่นจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ

(5) ผู้ยื่นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชี ผู้ยื่นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน

4. ผู้ใดถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี ถ้าบัญชีนี้ยังไม่ยกเลิก และคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดลำพูนเจ้าของบัญชีพิจารณาเห็นว่า มีเหตุอันสมควรจะอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้ยื่นไว้ในบัญชีเดิมเป็นลำดับแรก ที่จะบรรจุในครั้งต่อไปตามเดิมก็ได้

กรณีถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร เมื่อออกจากราชการทหาร โดยไม่มีความเสียหายและประสงค์จะเข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบได้ และบัญชีนี้ ยังไม่ยกเลิก ให้ขึ้นบัญชีผู้ยื่นไว้ในบัญชีเดิมเป็นลำดับแรกที่จะบรรจุในครั้งต่อไป

5. การสอบแข่งขันครั้งนี้ ผู้สอบแข่งขันได้ตรวจสอบและรับรองตนเองในใบสมัครสอบแล้วว่า เป็นผู้มีความสมบูรณ์ทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง รวมทั้งเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรงตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2552 ซึ่งหากตรวจสอบพบว่า เป็นผู้มีความสมบูรณ์ไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ หรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่คณะกรรมการกลาง พนักงานเทศบาลรับรองว่า เป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และไม่มี สิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบแข่งขัน สำหรับกรณีตรวจพบผู้มีสิทธิสอบ รายใด กระทำการทุจริต หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตภายหลังที่ประกาศผลสอบแล้วหรือภายหลังที่บรรจุ แต่งตั้งแล้ว จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ไม่มีสิทธิเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีดังกล่าวข้างต้นแม้จะเป็นผู้สอบแข่งขันได้ หรือได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วก็ตาม จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม โดยจะไม่บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในกรณีที่ถึง ลำดับที่ที่จะบรรจุ หรือพิจารณาให้ออกจากราชการในกรณีที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศหรือหลักเกณฑ์และแนวทางที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน หรือคณะกรรมการกลาง พนักงานเทศบาลกำหนดไว้

6. การบรรจุและแต่งตั้ง

6.1 การบรรจุและแต่งตั้งให้ใช้บัญชีนี้เฉพาะภายในจังหวัดลำพูน

6.2 ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในแต่ละตำแหน่งตามตำแหน่งว่าง ภายใน 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี หรือตำแหน่งอื่นที่กำหนดคุณสมบัติตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงกัน กับคุณสมบัติที่ผู้นั้นนำมาสมัครสอบแข่งขัน และเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกัน สำหรับผู้ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูนหรือคุณสมบัติต่อคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล จะบรรจุและแต่งตั้งได้ต่อเมื่อคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลแจ้งยืนยันว่า เป็นผู้มีความตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบแข่งขัน

6.3 ผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีไว้แล้ว เมื่อถึงลำดับที่ที่จะต้องได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ไม่มาแสดงตนภายในกำหนดเวลาที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูนกำหนด ไม่ว่าจะได้รับหนังสือทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับด้วยตนเองหรือไม่ก็ตาม หรือมาแสดงตน แต่ไม่แสดงความประสงค์ขอสละสิทธิ โดยมีลักษณะพฤติกรรม/การกระทำ ไม่ว่าจะด้วยประการใด ๆ ที่สื่อเจตนาไม่ขอรับการบรรจุแต่งตั้งต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่งาน ก.จังหวัด คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูนของสงวนสิทธิ์ที่จะนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้รายนั้น ไปต่อท้ายบัญชีถัดจากลำดับสุดท้ายของบัญชีตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้

6.4 กรณีผู้สอบแข่งขันได้และถึงลำดับที่ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน จะนำมาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใด ๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้

6.5 การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กำหนดเงื่อนไขให้ผู้นั้นจะต้องดำรงตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บรรจุแต่งตั้งอย่างน้อย 2 ปี จึงสามารถโอนไปดำรงตำแหน่ง ณ ที่แห่งอื่นได้ ยกเว้นมีเหตุผลความจำเป็นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลหรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน

7. ผู้ที่ประสงค์จะขอทราบผลคะแนนการสอบแข่งขันของตนเอง ทั้งภาค ข และหรือภาค ค ให้ยื่นคำร้องขอทราบผลคะแนนด้วยตนเอง โดยยื่นต่อประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน ผ่านสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน ในวัน เวลาราชการ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้


อนึ่ง ในการรายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน จะต้องมีหนังสือแจ้งให้ไปรายงานตัวอีกครั้งหนึ่งตามที่อยู่ระบุไว้ในใบสมัคร กรณีผู้สอบแข่งขันได้รายใดที่มีการ

/เปลี่ยนแปลง...

เปลี่ยนแปลงที่อยู่ตามที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัคร ขอให้แจ้งเป็นหนังสือส่งโดยตรงไปยังสำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลติดต่อประสานงานการรายงานตัวให้เข้ารับ
การบรรจุและแต่งตั้งต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2552



(นายดิเรกข ภูณกัณณกสิบ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

ประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน